

Đức Thánh Cha Phanxicô trao tặng Tổng thống Ukraine tác phẩm điêu khắc cảnh ô liu

Thanh Quảng sdb

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến riêng Volodymir Zelensky, Tổng thống Ukraine. Zelensky đang ở Rome, nơi ông đã gặp Thủ hiến Ý, Giorgia Meloni, và với Tổng thống Sergio Mattarella.

(Tin Vatican - Linda Bordoni)

Xe của Volodymir Zelensky được hộ tống vào Vatican khoảng sau 4 giờ chiều giờ địa phương vào thứ Bảy, và Tổng thống Ukraine được chào đón vào Điện Tông tòa để gặp Đức Thánh Cha Phanxicô .

“Thật vinh dự,” Zelensky nói với Đức Thánh Cha, người đã cảm ơn ông về chuyến thăm.

Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian trò chuyện với sự hỗ trợ của phiên dịch viên, Cha Marko Gongalo, một linh mục người Ba Lan làm việc tại Phủ Quốc vụ khanh.



Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Zelensky

Cuộc họp kéo dài khoảng 40 phút, tập trung vào tình hình chính trị và nhân đạo ở Ukraine sau cuộc chiến đang diễn ra.

Đức Thánh Cha đảm bảo với Tổng thống về những lời cầu nguyện không ngừng của ngài, qua nhiều lời kêu gọi công khai và những nỗ lực xin Chúa ban cho hòa bình cho đất nước Ukraine.

Cả hai đã đồng ý về yêu cầu liên tục là tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân chúng, và đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của “những hành vi nhân ái” đối với những nạn nhân vô tội, mong manh nhất của cuộc xung đột.

Trao đổi quà tặng

Theo thông lệ, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quà tặng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao tặng Tổng thống Zelensky một tác phẩm điêu khắc bằng đồng - cành ô liu, biểu tượng của hòa bình. Ngài cũng tặng cho Tổng thống cuốn Tài liệu năm 2019 về Tình huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình Thế giới và Chung sống do Đức Giáo hoàng và Đại Giáo trưởng Imam của Al-Ahzar, Ahmad Al-Tayyeb, chấp bút; một cuốn sách về “Địa Cầu” Statio Orbis đề ngày 27 tháng 3 năm 2020 và một tập có tựa đề “Thông điệp về Hòa bình ở Ukraine.”

Về phần mình, Tổng thống Ukraine dâng lên Đức Thánh Cha tác phẩm nghệ thuật được chế tác từ tấm chống đạn và bức tranh mang tên “Mất mát” về việc trẻ em bị sát hại trong xung đột.



Một trong những món quà của Giáo hoàng dành cho Tổng thống Zelensky

Gần 15 tháng kể từ cuộc tấn công của Moscow vào Kyiv, chuyến thăm buổi chiều tại Vatican diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du ngoại giao của nhà lãnh đạo Ukraine, người đã gặp Tổng thống Ý Sergio Mattarella vào sáng thứ Bảy và làm việc với Thủ hiến Giorgia Meloni trước bữa trưa.

Gặp Đức Tổng Giám Mục Gallagher

Một thông cáo do Văn phòng Báo chí Tòa thánh công bố cho biết sau cuộc gặp với Đức Thánh Cha, Tổng thống Zelensky đã gặp Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Thư ký Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế của Bộ Ngoại giao.

“Trong cuộc nói chuyện thân mật với Đức Tổng Giám mục Gallagher, trọng tâm trước hết là về cuộc chiến hiện tại ở Ukraine và những mối quan tâm cấp bách liên quan đến nó, đặc biệt là những mối quan tâm về bản chất nhân đạo, cũng như nhu cầu tiếp tục nỗ lực để đạt được hòa bình,” tuyên bố cho biết "Đây cũng là dịp thuận lợi để thảo luận về một số vấn đề song phương, đặc biệt là liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo trong nước."



Đức Tổng Giám mục Gallagher và Tổng thống Zelensky

Cuộc gặp thứ hai giữa Giáo hoàng và Zelensky

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Ukraine, người đã đến Rôma một thời gian ngắn vào ngày 8 tháng 2 năm 2020 và được Đức Thánh Cha tiếp đón tại Điện Tông tòa, trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Vào dịp đó, diễn ra chưa đầy một năm sau chiến thắng bầu cử của Zelensky, ĐTC đã tặng Tổng thống một huy chương mô tả Thánh Martin de Tours và bày tỏ hy vọng rằng vị thánh có thể bảo vệ người dân Ukraine đang phải đương đầu với chiến tranh ở miền đông và các vùng của đất nước.

Zelensky cũng đã hội đàm với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và với Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế.

Một tuyên bố của Văn phòng Báo chí Tòa thánh vào dịp đó cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào tình hình nhân đạo và tìm kiếm hòa bình trong bối cảnh xung đột ảnh hưởng đến Ukraine kể từ năm 2014.

Từ dịp đó, người ta đã hy vọng rằng tất cả các Bên liên quan sẽ thể hiện sự nhạy cảm tối đa đối với nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng bởi bạo lực và một “cam kết và sự gắn kết trong đối thoại.”

Các cuộc gọi điện thoại

Kể từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, một số cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Zelensky.

Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, hai ngày sau khi chiến tranh bắt đầu. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với Tổng thống về “sự đau buồn sâu sắc của ngài đối với những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở đất nước của ngài.”

Các cuộc điện đàm khác giữa Giáo hoàng và Tổng thống Ukraine diễn ra vào tháng 3 và tháng 8 năm 2022, trong đó Giáo hoàng nhắc lại mối quan tâm và nỗi buồn của mình trước sự đau khổ của người dân và Zelensky.

